

KIỂM TRA, GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý.

Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều ngày 16/8, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tiến độ triển khai, những

khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án: Nâng cấp các công trình hệ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê sông trọng điểm; xử lý cấp bách kè Nhâm Lang đoạn từ K9+100 đến K10+200 đê hữu Luộc, huyện Hưng Hà; xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650, huyện Hưng Hà.

Tại các điểm kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những

dự án trọng điểm đáp ứng yêu cầu cấp bách chống sạt lở chân đê, kè lát mái tại những điểm xung yếu của tuyến đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị UBND huyện Hưng Hà chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn tất thủ tục trích lục, trích đo, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công những hạng mục còn lại; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị đầy đủ, nhanh tiến độ thi công các dự án, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ theo đề án đã phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Chiều cùng ngày, kiểm tra tiến độ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia lăng mộ và đền thờ các vua Lê, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu tại thị trấn Hưng Nhân, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, đơn vị liên quan sớm khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng công trình, xác định phương án tu bổ, tôn tạo hạng mục công trình thực sự cấp thiết này. Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân trong vùng và du khách thập phương.

THU HIỀN

và thực tế, thể hiện được sức mạnh phòng thủ của tỉnh và địa phương. Chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập, phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong sổ chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công các công trình phải bảo đảm chất lượng, đồng bộ, bí mật, an toàn. Các công trình không chỉ phục vụ cho diễn tập mà còn có ý nghĩa quan trọng, lâu dài đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Diễn tập KVPT tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022. Đây là cuộc diễn tập lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, do đó quá trình huấn luyện và đồng hành diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, chú trọng làm tốt công tác dân vận tại nơi huấn luyện và đồng quản đê cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao nhất.

MINH HƯNG

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 16/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra một số hạng mục công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022 tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT, phòng thủ dân sự. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn thiện các hạng mục. Thường xuyên bám sát các cơ quan quân khu chuẩn bị tài liệu, văn kiện vận hành cơ chế, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập; khảo sát các vị trí diễn tập thực tiễn và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số đặc điểm chính của các công trình phòng thủ, chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh, trực tiếp thị sát, kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn của các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động khai thác các nguồn kinh phí, xây dựng, hoàn thiện các công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được các cấp phê chuẩn. Quán triệt cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho khung diễn tập và các thành phần tham gia diễn tập bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ

HƯNG HÀ Bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở



Tổ tự quản an ninh trật tự xã Duyên Hải (Hưng Hà) tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Những năm qua, hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Hưng Hà ngày càng phát triển sâu rộng và từng bước đi vào thực chất, qua đó cổ vũ và khích lệ ý thức, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Như thường lệ, 5 giờ sáng, các thành viên tổ tự quản về ANTT xã Duyên Hải đã có mặt trên tuyến đường trọng điểm và chốt trung tâm xã để điều tiết giao thông và nhắc nhở người dân không bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Ông Trần Đức Ngo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải cho biết: Lực lượng nòng cốt trong tổ tự quản là hội viên cựu chiến binh và Công an xã nên các thành viên không quản khó khăn, dù trời nắng hay trời mưa đều nhiệt tình tham gia trên tinh thần tự nguyện với mong muốn giữ bình yên cho quê hương. Từ một mô hình thí điểm, đến nay các thôn đều xây dựng được mô hình và phát huy hiệu quả tích cực.

Đại úy Ưông Mạnh Tuấn, Trưởng Công an xã Duyên Hải cho biết: Là

xã đông dân với 2.826 hộ, 8.569 khẩu nên ngày từ đầu năm 2022 Công an xã đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với các chuyên đề: bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội..., từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lôi cuốn toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong toàn xã. Các mô hình duy trì hoạt động thường xuyên, nếp nếp, hiệu quả.

Bà Trịnh Thị Huyền, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải chia sẻ: Từ khi tổ tự quản về ANTT được thành lập và hoạt động, tình hình tội phạm trên địa bàn xã giảm hẳn; tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng không xảy ra, ANTT trên địa bàn có chuyển biến rõ rệt. Người dân chúng tôi thấy rất yên tâm bởi thôn xóm bình yên, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Mô hình tổ tự quản về ANTT ở xã Duyên Hải là 1 trong 141 mô hình tổ tự quản về ANTT trên địa bàn huyện Hưng Hà hoạt động hiệu quả. Để giữ an toàn, bình yên cho nhân dân,

THANH THỦY

TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai tặng sách cho Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Ảnh: NGỌC LINH

các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Bình kiến nghị Tổng cục Phòng, chống thiên tai bố trí kinh phí trung hạn và các nguồn vốn khác để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, xử lý các công trình trọng điểm, công trình cấp bách. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, kinh phí để tỉnh triển khai nâng cấp: tuyến đê tả, hữu Trà Lý thuộc địa phận thành phố Thái Bình; dự án tuyến đê cấp I đoạn qua các xã Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến (Kiến Xương); điều chỉnh nân tuyến một số tuyến đê, nâng cấp đê bồi thành đê chính để bảo vệ các khu dân cư phía ngoài đê và mở rộng diện tích canh tác, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng

cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong phòng, chống, ứng phó với thiên tai thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Tổng cục sẽ phân công cán bộ phối hợp với tỉnh trong hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn triển khai các công việc, phần việc bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như tiến độ thực hiện. Đồng chí đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong việc giải tỏa các vi phạm Luật Đê điều; đẩy mạnh xây dựng các tuyến đê theo tiêu chí đê kiểu mẫu một cách bền vững, hiệu quả. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hóa văn phòng ban chỉ huy PCTT và

NGÀY HỘI TOÀN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại ngày hội, đại diện các thôn, đoàn thể, tổ tự quản ANTT xã Dũng Nghĩa đã ký giao ước thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTT" trong thời gian tới.

* Sáng ngày 16/8, huyện Kiến Xương tổ chức làm điểm ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTT" năm 2022 tại xã Bình Định.

Những năm qua, xã Bình Định đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTT". Từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã ban hành

ng nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch, Công an xã xây dựng nhiều phương án triển khai bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và công an xã. Từ năm 2003 - 2007, xã Bình Định đã xây dựng 3 mô hình tự quản về ANTT, phòng, chống ma túy và an toàn giao thông. Từ năm 2008 đến nay, xã đã nhân rộng và phát triển lên 98 mô hình "Tổ dân cư tự quản". Kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã có 36 việc được hòa giải thành công ngay tại các khu dân cư, số vụ việc ANTT giảm 50%

NGHỆ SĨ NIHIẾP ẢNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phục Anh đạt giải nhì cho tác phẩm "Biển sớm" và giải khuyến khích cho tác phẩm "Mầm xanh trên những cánh rừng lán biển". Cả hai tác

phẩm này đều được sáng tác tại vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy với mong muốn khuyến khích sự tham gia của cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù của vùng ven biển, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 24 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 1.213 tác phẩm dự thi.

BƯU ĐIỆN TỈNH Thu được 64 đơn vị máu an toàn trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 với thông điệp "Bưu điện Việt Nam - những giọt máu hồng".

Ngày hội hiến máu đã thu hút hơn 100 cán bộ, nhân viên, người lao động ngành bưu điện đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 64 đơn vị máu an toàn để hiến tặng, bổ sung lượng máu vào ngân hàng máu, phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, nhân viên, người lao động của Bưu điện Việt Nam, trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp. Mỗi năm, có hàng nghìn cán bộ, nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới bưu điện tham gia hiến máu cứu người.

ĐỖ HỒNG ANH

QUỸ "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" HUYỆN THÁI THỤY Huy động hơn 350 triệu đồng ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thái Thụy thường xuyên huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo để các em được đến trường.

Từ năm 2019 đến nay, quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" huyện Thái Thụy đã huy động được 356.796.000 đồng; trong đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện ủng hộ 178.796.000 đồng; các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ 178.000.000 đồng. Toàn huyện có 118 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng từ nguồn quỹ với tổng số tiền 207.600.000 đồng.

ĐẶNG ANH

Advertisement for COVID-19 testing and vaccination. Includes text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19', and 'TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH'.